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Viðtakandi: Nefndasvið umsagnir

Ég geri alvarlegar ahugsemdir við hversu ötrúlega mörg svæði falla í nýtingarflokk og finnst það 
algjörlega óviðsættanlegt.
Hvað gengur Alþingi eiginlega til að gefa öll þessi leyfi og með öllu þessu raski 
Ég og fleiri viljum eldfjallagarð á Reykjanes en ekki virkjanir.
Skáftá, með alls ekki virkja.

Það er slæmt að fámenn sveitarfélög hafí skipulagsvald og þar með er gengið fram hjá okkur sem 
búum t.d. í Reykjavík og við höfum ekkert að segja sem er alveg öþólandi.
Það að flármál þessarra hreppa skuli verða til þess að náttúra íslands sé eyðilögð er sárar en tárum 
taki.

Með bestu kveðju,

Friðbjörg Ingimarsdóttir 
Kt 080859-4149
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